

***Xét xử lại các Khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh nhằm Phản hồi lại Phán quyết Tòa Kháng án Khu vực 5, Lệnh của Tòa án Quận và Tuyên bố của Nhân viên Quản lý Khiếu kiện***

- 1. Giới thiệu.** BP đã kháng cáo quyết định ngày 5/3/2013 của Tòa án Quận khẳng định việc giải thích của Nhân viên Quản lý Khiếu kiện về Thỏa thuận Thanh lý liên quan đến việc xét xử lại các khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh gặp vấn đề về việc đối chiếu doanh thu và chi phí. Vào ngày 2/10/13, Tòa Kháng án Khu vực 5 bảo lưu phát quyết của Tòa án Quận và trả vụ kiện về Tòa án Quận để tiếp tục điều tra. Vào ngày 3/10/13, Tòa án Quận đã yêu cầu Nhân viên Quản lý Khiếu kiện giữ lại đơn khiếu kiện nhằm ngăn chặn Chương trình Thanh toán phát hành các tài liệu thanh toán, Thông báo Đủ điều kiện và Thông báo Từ chối đối với các khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh có vấn đề về việc đối chiếu doanh thu và chi phí.

Tòa án Quận đã ban hành Lệnh cấm Sơ bộ ngày 18/10/2013 hướng dẫn Nhân viên Quản lý Khiếu kiện tiếp tục tạm thời giữ lại các khiếu kiện về Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh (BEL) và Thiệt hại Kinh tế do Cá nhân (IEL) có vấn đề về đối chiếu doanh thu và chi phí. Tòa án Quận đã hướng dẫn cụ thể Nhân viên Quản lý Khiếu kiện xử lý tất cả các Khiếu kiện BEL và IEL mà việc đối chiếu doanh thu và chi phí không phải là vấn đề.

Tuân theo Lệnh cấm Sơ bộ này, ngày 25/10/2013, Nhân viên Quản lý Khiếu kiện đã ra tuyên bố phác thảo các tiêu chí sẽ được Văn Phòng Quản lý Khiếu kiện sử dụng để xác định xem khiếu kiện có gặp vấn đề về việc đối chiếu doanh thu và chi phí hay không. Văn phòng Quản lý Khiếu kiện sẽ tiếp tục xử lý các khiếu kiện được xác định là "đã đối chiếu đầy đủ" theo tuyên bố này.

Ngoài ra, vào ngày 2 tháng 12 năm 2013, Hội Đồng Kháng Cáo của Tòa Án Lưu Động nhận thấy rằng Tòa Án Quận được yêu cầu xem xét vấn đề quan hệ nhân quả của việc gửi trả đề điều tra thêm. Theo Án Lệnh này, vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, Tòa Án Quận đã yêu cầu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường tạm dừng ban hành thông báo phán quyết cuối cùng và các khoản thanh toán cho các yêu cầu bồi thường BEL, quyết định đang chờ xử lý cho các vấn đề BEL là chủ đề của việc gửi trả đang chờ xử lý. Việc tạm dừng này cũng áp dụng cho các yêu cầu bồi thường hiện đang trong quy trình kháng cáo yêu cầu bồi thường.

Quý vị có thể truy cập bản sao phán quyết của Tòa Kháng án Khu vực 5, các lệnh của Tòa án Quận và tuyên bố của Nhân viên Quản lý Khiếu kiện ở mục Tài liệu Tòa án của trang web Xử lý Thiệt hại Tài sản và Kinh tế của Deepwater Horizon ([www.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com](http://www.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com)).

- 2. Việc này ảnh hưởng đến các Khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh như thế nào.**  
Nhân viên Quản lý Khiếu kiện đang xem xét tất cả các khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do

Kinh doanh bị ảnh hưởng, bao gồm tất cả các khiếu kiện hiện đang Kháng cáo hoặc Xét xử Tùy ý, để xác định các khiếu kiện còn dang dở gặp vấn đề về việc đối chiếu doanh thu và chi phí. Chúng tôi không thể phát hành các tài liệu thanh toán, Thông báo đủ tiêu điều kiện hoặc Thông báo Từ chối đối với bất cứ khiếu kiện chịu ảnh hưởng tiềm ẩn nào cho đến khi hoàn tất việc phân tích.

**3. *Việc này ảnh hưởng đến các Khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế Phi Kinh doanh như thế nào.***

Chúng tôi đang phát hành các tài liệu thanh toán và các thông báo phán quyết đối với tất cả các khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế Phi Kinh doanh, ngoại trừ một lượng nhỏ các khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do Cá nhân có thể bị ảnh hưởng do việc phân tích thận trọng khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh của chủ sử dụng lao động của họ.

**4. *Các câu hỏi.*** Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến thông tin trong Thông báo này, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [Questions@dhecc.com](mailto:Questions@dhecc.com), gọi cho chúng tôi qua số 1-800-353-1262 hoặc ghé qua Trung tâm Hỗ trợ Bên Khiếu kiện. Các công ty luật nên liên hệ với các đầu mối Liên hệ Công ty Luật của họ để được trợ giúp.